



ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

ตามที่ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกรายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบความรู้ความสามารถ ทดสอบภาคปฏิบัติ (ทางคอมพิวเตอร์) ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว และรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

๓. การเตรียมตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก

๓.๑ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ไปแสดงตัวในวันสอบคัดเลือก

๓.๒ การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงยีนส์ สุภาพสตรีให้สวมกระโปรง หากแต่งกายไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก

๓.๓ การสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

๓.๔ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องไปรายงานภายในระยะเวลา และสถานที่ที่กำหนด และให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือกของตนเอง

สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

(แนบท้ายประกาศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒)

เลขที่	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวมาลิส่า กันดอก	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)	โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการ สอบ
๐๐๒	นางสาวภิญญาดา ภัคดี	ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)	ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
๐๐๓	นางสาวธัญพิชชา พันธูปาล	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)	ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
๐๐๔	นางสาวพัทธ์ธีรา โปธิ	ปวส. บริหารธุรกิจ (การบัญชี)	
๐๐๕	นางสาวอรรวรรณ ชัยรัตน์	ปวส. พืชศาสตร์ , วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชศาสตร์)	
๐๐๖	นางสาวปวิชญา ทองกันยา	ปวส. บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	
๐๐๗	นายพันศักดิ์ เพชรนอก	ปวส. บริหารธุรกิจ (การบัญชี)	
๐๐๘	นายศุภกฤกษ์ เยาว์ธานี	ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา)	
๐๐๙	นางสาวสมัชญา คำภา	รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)	
๐๑๐	นายวิทยา มาแดง	พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ)	
๐๑๑	นางสาวศิริกานต์ แก้วใหม่	ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
๐๑๒	นายนรินทร์ ประกอบกิจ	บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	
๐๑๓	นายจักรารุช เปลินศิริ	ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)	